

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ QUỐC PHÒNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 26/7, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo Quân khu 3 có buổi làm việc với Bộ CHQS tỉnh về công tác quân sự, quốc phòng địa phương và việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh báo cáo với Đoàn công tác về công tác quân sự, quốc phòng địa phương và việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội 6 tháng đầu năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác quốc phòng, quân sự địa phương; nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, phòng, chống dịch Covid-19. Lực lượng vũ trang tỉnh luôn chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, kết hợp dự báo sớm tình hình; báo cáo, tham mưu, chỉ đạo các biện pháp xử lý ngay từ cơ sở. Trong việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội, thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, bảo đảm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được triển khai kịp thời, chính xác, đúng đối tượng. Hàng tháng phối hợp với các sở, ngành chỉ trả tr

cấp đầy đủ cho người có công, gia đình chính sách; tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Những năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh luôn quan tâm và ưu tiên mọi nguồn lực để triển khai thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng và củng cố thể trận quốc phòng, an ninh của tỉnh. Thái Bình cũng là tỉnh gương mẫu đi đầu trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội, phong trào "Đến ơn đáp nghĩa", quan tâm và tạo mọi điều kiện cả về vật chất lẫn tinh thần để các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống của người dân nơi cư trú. Đặc biệt, trong việc giải quyết hồ

sơ tổn động, tình thường xuyên phối hợp Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Đồng thời, báo cáo Bộ Quốc phòng một số vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện các chế độ, chính sách hiện nay. Trên cơ sở các kiến nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh mong muốn Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt để Thái Bình thực hiện tốt hơn nữa chính sách hậu phương quân đội.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của tỉnh Thái Bình trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, từ đó thực hiện tốt chức năng tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về nhiệm vụ này. Tiếp tục nâng cao sức mạnh chiến đấu của

lực lượng vũ trang tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới cũng như tham mưu xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh. Duy trì nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật trong mỗi cơ quan, đơn vị. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động, phong trào thi đua của quân đội, địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; quan tâm hơn nữa tới các gia đình chính sách và người có công.

Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với nhiệm vụ này. Tiếp tục nâng cao sức mạnh chiến đấu của

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), sáng ngày 26/7, tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng.

Sau ba ngày 23 - 25/7 dự chương trình gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc do Bộ Lao

động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương tổ chức tại Hà Nội, sáng ngày 26/7, 10 mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Thái Bình đại diện cho các mẹ Việt Nam anh hùng toàn tỉnh có mặt tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh dự lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Gặp mặt các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, tặng quà tỏ lòng biết ơn sự hy sinh to lớn của các mẹ trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Các đồng chí chúc các mẹ sống vui, sống khỏe, động viên con cháu phát huy truyền thống gia đình, tích cực học tập, lao động, cống hiến, góp phần xây dựng gia đình, quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

ANH THƯ

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG...

(Tiếp theo trang 1)

quản trị kiểm soát mục tiêu bằng các cơ chế khoán toàn diện, khoán thực hiện văn hóa doanh nghiệp, khoán theo khối lượng công việc hoặc khoán theo chất lượng, hiệu quả công việc nhằm từng bước giải phóng lãnh đạo doanh nghiệp. Các doanh nhân cũng được hướng dẫn kỹ năng lập và đưa ra các phương án thực hiện chiến lược phát triển doanh nghiệp trên cơ sở hệ thống thông số thay vì dựa vào cảm xúc và phán đoán mang yếu tố rủi ro cao. Thêm vào đó, các doanh nhân trẻ nắm và ứng dụng

tư duy của đạo Phật vào quản trị doanh nghiệp của mình vừa giúp đạt mục tiêu thành công vừa cân bằng cuộc sống để hạnh phúc. Thông qua các nội dung của chương trình đào tạo, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh mong muốn mang đến cho các doanh nhân trẻ khởi nghiệp một tư duy mới, hệ thống kiến thức khoa học và các công cụ quan trọng, kỹ năng cần thiết để xây dựng doanh nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững và hội nhập quốc tế thành công. Đây cũng là cơ hội gặp gỡ để các doanh nhân trẻ mở rộng mối quan hệ kinh doanh, tìm kiếm đối tác thương mại góp phần tiêu thụ hàng hóa, lan tỏa thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp để phục hồi tình hình sản xuất giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra.

TỎA SÁNG ĐẠO LÝ...

(Tiếp theo trang 1)

Mặc dù hiện nay hầu hết gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng đã có cuộc sống tốt hơn song sự hy sinh, mất mát của các gia đình mãi mãi không gì bù đắp được. Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ là dịp để toàn Đảng, toàn dân ta ôn lại truyền thống quật cường của dân tộc, sự hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước đồng thời củng cố lòng tin tưởng, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng bằng những việc làm ý nghĩa, mỗi cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần nỗ lực triển khai tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về người có công; mỗi tập thể, cá nhân cần có những việc làm thiết thực, tích cực giúp đỡ, hỗ trợ để không còn gia đình có công khó khăn. Thực hiện tốt công tác "Đến ơn đáp nghĩa" là trách nhiệm cao đẹp, là tình cảm thiêng liêng của mỗi người Việt Nam.

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Hỏi đáp về Bộ luật Lao động năm 2019

1. Người sử dụng lao động có quyền đóng cửa nơi làm việc không?

Trả lời:
Theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 6, Bộ luật Lao động năm 2019 thì người sử dụng lao động có quyền đóng cửa tạm thời nơi làm việc. Như vậy người sử dụng lao động không có quyền đóng cửa nơi làm việc mà chỉ có quyền đóng cửa tạm thời nơi làm việc. Trên thực tế việc đóng cửa tạm thời nơi làm việc theo quy định pháp luật là trong thời gian đình công

do không đủ điều kiện để duy trì hoạt động bình thường hoặc để bảo vệ tài sản (điểm b, khoản 3, Điều 203, Bộ luật Lao động); ít nhất 3 ngày làm việc trước ngày đóng cửa tạm thời nơi làm việc, người sử dụng lao động phải niêm yết công khai quyết định đình công của tạm thời nơi làm việc tại nơi làm việc và thông báo cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (Điều 205, Bộ luật Lao động năm 2019). Người sử dụng lao động còn có các quyền và nghĩa vụ sau đây (Điều 6, Bộ luật Lao động

năm 2019):
Quyền của người sử dụng lao động:
- Tuyển dụng, bố trí, quản lý, điều hành, giám sát lao động; khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động;
- Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người sử dụng lao động, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật;
- Yêu cầu tổ chức đại diện người lao động thực hiện lượng với mục đích ký kết thỏa ước lao động tập thể; tham gia giải

quyết tranh chấp lao động, đình công; đối thoại, trao đổi với tổ chức đại diện người lao động về các vấn đề trong quan hệ lao động, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động;
- Đóng cửa tạm thời nơi làm việc;
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Nghĩa vụ của người sử dụng lao động:
- Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận hợp pháp khác;

tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động;
- Thiết lập cơ chế và thực hiện đối thoại, trao đổi với người lao động và tổ chức đại diện người lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;
- Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nhằm duy trì, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động;
- Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng và thực hiện các giải pháp phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
- Tham gia phát triển tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, đánh giá, công nhận kỹ năng nghề cho người lao động.
(còn nữa)
LÊ THUY
(Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ...

(Tiếp theo trang 1)

Để cung cấp thông tin chính thống về quá trình điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thông cáo báo chí như sau:

1- Đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh tốt nghiệp cử nhân Cao đẳng Kiểm sát hệ chính quy 4 năm (từ tháng 9/1991 đến tháng 6/1995); cử nhân Luật (hệ chuyên tu từ tháng 5/2001 đến tháng 01/2003) và thạc sĩ Quản lý kinh tế (từ tháng 9/2012 đến tháng 01/2015). Đồng chí là cán bộ trưởng thành từ cơ sở; có năng lực lãnh đạo, quản lý; luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công; được cán bộ, đảng viên, tập thể cấp ủy, chính quyền tỉnh và huyện Quỳnh Phụ tin nhiệm, đánh giá cao.

2- Việc điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh qua từng thời kỳ đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị; được cấp có thẩm quyền xem xét thấu đáo và quyết định khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3- Việc xem xét về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn và tiêu chuẩn ngạch công chức ở thời điểm đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ đã được Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015 xem xét kỹ lưỡng, thấu đáo và quyết định đúng thẩm quyền, khách quan, không trái với các quy định của Trung ương; cần chú ý bản hướng dẫn của Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và phù hợp với thực tiễn của địa phương.

4- Việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015 quyết định sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; trong đó, tiêu chuẩn về ngạch công chức đối với chức danh chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND huyện, thành phố được sửa đổi thành "đủ điều kiện, tiêu chuẩn nghiệp vụ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính và tương đương" là đúng thẩm quyền và để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tế công tác cán bộ của địa phương trong bối cảnh có nhiều đồng chí cán bộ ở cấp huyện và các sở, ngành của tỉnh tuy có đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhưng chưa được dự thi nâng ngạch chuyên viên chính do chưa có chỉ thị, do đó không thể điều động, luân chuyển để giới thiệu bầu giữ chức chủ tịch HĐND và chủ tịch UBND huyện, thành phố. Đồng thời, việc sửa đổi này cũng nhằm để bảo đảm thống nhất tiêu chuẩn giữa các chức danh tương đương thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND huyện, phó giám đốc sở, ngành...). Việc điều chỉnh tiêu chuẩn nêu trên là nhằm mục đích tạo thuận lợi cho công tác cán bộ ở địa phương, không phải vì lợi ích của một cá nhân nào.

5- Việc đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh được điều động, bổ nhiệm và giới thiệu bầu giữ 8 chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cấp tỉnh trong 13 năm (từ tháng 7/2006 được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳnh Phụ đến tháng 7/2019 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) đều gắn với những yêu cầu cụ thể của công tác cán bộ ở địa phương (như để kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý còn khuyết thiếu hoặc đáp ứng yêu cầu cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp); được cấp có thẩm quyền xem xét kỹ lưỡng, khách quan trên cơ sở đánh giá điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, kinh nghiệm, khả năng đáp ứng yêu cầu của cán bộ và được thực hiện đúng quy trình, quy định về công tác cán bộ, dựa trên uy tín và tín nhiệm đối với cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhận thấy: Việc một số kênh thông tin thời gian qua đã phản ánh sự việc liên quan đến quá trình điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với một số nhận định, quy kết là chưa thật chính xác, một chiều, thiếu khách quan và chưa được các cơ quan có trách nhiệm kiểm chứng, làm ảnh hưởng đến uy tín cán bộ nói riêng và công tác cán bộ của tỉnh Thái Bình nói chung. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình nhận mạnh sự cần thiết phải bảo đảm các thông tin đăng tải trên các kênh truyền thông, nhất là trên báo chí liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và về công tác cán bộ phải là những thông tin chính thống, bảo đảm chính xác, khách quan, toàn diện; mọi thông tin mang tính chất suy diễn, phiến diện, một chiều, thiếu tính xây dựng đều không được hoan nghênh vì sẽ tạo ra dư luận không đúng, gây hiểu lầm, hoang mang trong xã hội, gây mất đoàn kết và ảnh hưởng không tốt đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở địa phương, ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự của tỉnh nhà.

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THÁI BÌNH

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ sáng 26/7, 15 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 16,2 triệu người nhiễm Covid-19, hơn 648.800 người tử vong.
Tính đến 18 giờ ngày 26/7, Việt Nam có thêm 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 tại Việt Nam là 420 người. Bệnh nhân số 419 là nam, 17 tuổi, ở tỉnh Quảng Ngãi, hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Bình Sơn (Quảng Ngãi). Bệnh nhân số 420 là nữ, ở Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Cả nước hiện đã có 365 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, còn 55 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế. Trong 55 bệnh nhân đang điều trị, điển biến sức khỏe của hai bệnh nhân số 416 và 418 phát hiện nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng đang rất nặng.
Tính đến 18 giờ ngày 26/7, số người nghi nhiễm đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh là 4 người, tăng 3 người so với ngày 25/7, trong đó 3/4 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, 1 người đang chờ kết quả xét nghiệm. Bên cạnh đó, tại Trung đoàn 568 hiện cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe 155 công dân Việt Nam từ Anh về. Số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Lăng Việt (Tiền Hải) là 42 người. Trước những diễn biến của dịch bệnh, khi Việt Nam có những ca nhiễm mới trong công đồng, chiều ngày 26/7, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 đã họp triển khai một số nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đáp ứng kịp thời với tình huống mới của dịch.
Trong ngày 26/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện xét nghiệm 158 mẫu bệnh phẩm, nâng tổng số mẫu xét nghiệm trên địa bàn tính đến ngày 26/7 là 4.405 mẫu.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
AGRIBANK
Mang phần thịnh đến khách hàng

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM

Nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng đặc biệt là khách hàng ở khu vực nông thôn, kể từ ngày 29/07/2020, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã quyết định thay đổi chi nhánh quản lý, tên, địa điểm các phòng giao dịch số 4 và 5 thuộc Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình. Cụ thể như sau:

STT	Tên		Chi nhánh quản lý		Địa điểm	
	Cũ	Mới	Cũ	Mới	Cũ	Mới
1	Agribank chi nhánh Bắc Thái Bình - Phòng giao dịch số 4	Agribank chi nhánh huyện Quỳnh Phụ Bắc Thái Bình - Phòng giao dịch khu vực An Hiệp	Agribank chi nhánh Bắc Thái Bình	Agribank chi nhánh huyện Quỳnh Phụ Bắc Thái Bình	SN 183, tổ 11, phố Lý Thường Kiệt, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình	Thôn Nguyễn Xá 5, xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ
2	Agribank chi nhánh Bắc Thái Bình - Phòng giao dịch số 5	Agribank chi nhánh huyện Đông Hưng Bắc Thái Bình - Phòng giao dịch khu vực Đông Phương	Agribank chi nhánh Bắc Thái Bình	Agribank chi nhánh huyện Đông Hưng Bắc Thái Bình	SN 679, tổ 24, đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình	Thôn Trung, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng

Ngoài ra, từ tháng 7/2020, Agribank Bắc Thái Bình cũng thay đổi địa điểm Phòng giao dịch số 9 từ số nhà 313, tổ 2, phố Lê Quý Đôn, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình về số nhà 196, phố Lê Quý Đôn, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình.
Vậy Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình trân trọng thông báo tới các sở, ngành, đơn vị, địa phương và các quý khách hàng biết để tiện liên hệ trong công việc và giao dịch.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Dịch vụ và Marketing, Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình, điện thoại: 0227.3838.606.

21 tác phẩm tham dự triển lãm mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2020

Triển lãm mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng lần thứ XXV, năm 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 19 - 28/8 tại Báo tăng tỉnh Quảng Ninh. Năm nay, Chi hội Mỹ thuật tỉnh Thái Bình có 21 tác phẩm được lựa chọn tham dự triển lãm.
21 tác phẩm tham dự triển lãm của các họa sĩ Thái Bình đều được sáng tác trong khoảng thời gian từ tháng 8/2019 đến nay, thuộc các thể loại: tranh acrylic, tranh sơn dầu, tranh lụa, tranh sơn mài... Các tác phẩm tập trung phản ánh đa dạng, sinh động đời sống, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, khu vực và đất nước; có nội dung tư tưởng sâu sắc, có tính nghệ thuật cao.

Lượng khách và doanh thu du lịch trong tỉnh giảm

Do tác động của dịch Covid-19, 6 tháng đầu năm 2020, tổng lượng khách du lịch đến Thái Bình đạt 270.104 lượt (ước giảm 47% so với cùng kỳ), trong đó chủ yếu là khách du lịch nội địa. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 126,2 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2019. Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú trong tháng 5 và tháng 6/2020 ước đạt 30%, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2019.
Thực hiện Chỉ thị số 15, số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh và các địa phương chủ động nắm bắt tình hình khách du lịch là người nước ngoài có mặt trên địa bàn được cách ly; hướng dẫn các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh lữ hành, khu, điểm du lịch thực hiện và tuân thủ nghiêm các chỉ đạo về kinh doanh du lịch và các biện pháp y tế bảo vệ an ninh, an toàn cho cộng đồng.